



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  
และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ  
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวอรุณวรรณ มุ่มขาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแพทย์วิวัฒน์ สืบเนื่องสง)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอรุณวรรณ มุมขาว  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเวลา ๒ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๙๕๕๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๖๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... ..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอรุวรรณ มุมชา  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือดแดง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๖)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปกรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๗ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ รับจ้าง  
สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนก  
ศัลยกรรมทั่วไป เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ประวัติผู้ป่วย ๑ ปีก่อนมาโรงพยาบาล คลำได้  
ก้อนบริเวณสะดือ ไม่ปวดท้อง ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ก้อนบริเวณสะดือมีขนาดใหญ่ขึ้นและรู้สึกแน่นอึดอัด  
ท้องมากขึ้น จึงมาพบแพทย์ มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต และเส้นเลือดหัวใจ  
ตีบ รักษาด้วยการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของเส้นเลือดหัวใจ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และรับประทานยา  
ละลายลิ่มเลือด แรกเริ่มผู้ป่วย รู้สึกตัวดี เดินได้ปกติ สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศา  
เซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๗/๖๐  
มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ๙๙ เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก ๖๑ กิโลกรัม ตรวจร่างกาย  
พบมีการเต้นของก้อนเป็นไปในจังหวะเดียวกับหัวใจเต้น (Pulsatile mass at mid abdominal) และผลการ  
ตรวจอัลตราซาวด์ พบหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพอง มีขนาดใหญ่ ๖ เซนติเมตร ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  
โรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพอง รับผู้ป่วยไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล เข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือด  
แดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองโดยวิธีสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือด  
แดง (Endovascular aneurysm repair : EVAR) ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. จากการเยี่ยม  
ติดตาม ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดพบผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด จึงให้คำแนะนำและอธิบาย  
เกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัดพอสังเขป ข้อดีและความเสี่ยงของการผ่าตัด ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลน้อยลง ทบทวน  
การใช้ยาของผู้ป่วย พบผู้ป่วยมีการใช้ยาละลายลิ่มเลือด แนะนำให้ผู้ป่วยงดยาละลายลิ่มเลือดก่อนผ่าตัด ๕ วัน  
ผู้ป่วยขาดความรู้ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดจึงแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ฝึกการหายใจและไอแบบมี  
ประสิทธิภาพ ทวนสอบผู้ป่วยสามารถบอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องทั้งหมด ผู้ป่วยและญาติมีความ  
วิตกกังวลเกี่ยวกับคำรักษาพยาบาล อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงคำรักษาพยาบาลในการผ่าตัดครั้งนี้ สิทธิการ  
รักษาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลน้อยลง ในระยะผ่าตัด เตรียมผิวหนังที่ขาหนีบทั้งสอง  
ข้าง เตรียมยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบความปราศจากเชื้อของเครื่องมือ ตัวบ่งชี้ภายในทางเคมีของเครื่องมือผ่าตัด  
ทบทวนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจ Computerized tomography angiography (CTA)

ตรวจสอบลิ่มเลือดในอุปกรณ์สายสวนที่ใช้ในการผ่าตัด สวนล้าง Catheter หลังการใช้งานด้วยสารละลาย Heparin solution เตรียมสารที่บรรจุสีในเครื่องฉีดสี ไม่ให้มีฟองอากาศ ขณะใส่ Stent graft เฝาระวังไม่ให้ ขดลวดเลื่อนออกจากตำแหน่งที่กำหนดเพื่อป้องกันการทิ่มทะลุหลอดเลือด เตรียมเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิดหน้า ท้องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน หลังผ่าตัดพบบริเวณขาหนีบข้างขวา เลือดออกใต้ผิวหนังเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร จึงกดห้ามเลือดบริเวณขาหนีบข้างขวา ๓๐ นาที ประเมินซ้ำไม่มีเลือดออกใต้ผิวหนัง เพิ่มและจางลง คลำชีพจรได้ที่หลังเท้าทั้งสองข้าง ผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๓.๐๐ น. มีอาการปวดแผล ที่ขาหนีบทั้งสองข้าง ประเมินระดับความปวดได้ ๘ คะแนน ให้ยา Tramadol ๒๕ มิลลิกรัม ชนิดฉีด ประเมิน ความปวดลดลงเหลือ ๒ คะแนน ประเมินผู้ป่วยก่อนจำหน่ายพบว่าผู้ป่วยไม่รู้จักเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อ กลับไปอยู่บ้าน จึงแนะนำและสอน การดูแลแผล การใส่ยา การคลำชีพจรที่บริเวณหลังเท้า การปรับพฤติกรรมม เสี่ยง ได้แก่ งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม ทวนสอบซ้ำผู้ป่วยสามารถบอกถึงการปฏิบัติตัวเมื่อ กลับไปอยู่บ้านได้อย่างถูกต้อง

จากการติดตามเยี่ยมประเมินผู้ป่วย เป็นเวลา ๙ วัน ดำเนินการเยี่ยมก่อนผ่าตัด ๒ ครั้งและติดตาม เยี่ยมหลังผ่าตัด ๕ ครั้ง พบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้ ๑. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ ผ่าตัด ๒. ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัด ๓. ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ๔. ผู้ป่วยมีเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแผลผ่าตัดที่ขาหนีบทั้ง สองข้าง ๕. ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัดที่บริเวณขาหนีบทั้งสองข้าง ๖. ผู้ป่วยขาดความรู้ในการ ปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วยได้รับการแก้ไขทั้งหมด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. และนัดตรวจเพื่อประเมินภาวะสุขภาพหลังผ่าตัด ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ชื่อข้อเสนอ** คู่มือการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่ ได้รับการรักษาด้วยวิธีสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือดแดง ในรูปแบบ QR - code

**วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดง

ใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง

๔. เพื่อให้ผู้ป่วยพึงพอใจในบริการห้องผ่าตัด

**เป้าหมาย**

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ร้อยละ ๘๐
๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง

ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐

๓. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่อง

ท้องโป่งพอง ร้อยละ ๑๐

๔. ผู้ป่วยพึงพอใจในบริการห้องผ่าตัด ร้อยละ ๘๕

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง
๒. ผู้ป่วยปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ได้อย่างถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในบริการห้องผ่าตัด